
 

~ ๑ ~ 

 

 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คร้ังที ่ ๔/ ๒๕๖๖ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๕  มิถุนายน   ๒๕๖๖ เวลา  ๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมการเวก  ชั้น ๓  อาคาร ๕ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

รายนามผู้มาประชุม 

๑. 
๒. 

ผศ.ดร.นิสา 
ผศ.ดร.พรรณวิภา 

พักตร์วิไล 
แพงศร ี

๓. ผศ.เศรษฐพงศ์        วงษ์อินทร์ 
๔. ผศ.เบญจางค์        อัจฉริยะโพธา         
๕. 
๖. 
๗. 

 ๘. 
 ๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 

 

อาจารย์วีระศักดิ ์ 
อาจารย์อรวรรณ   
อาจารย์สุจาริณี 
อาจารย์ ดร.สุภาวิณี 
ผศ.ดร.ณพัฐอร  
อาจารย์เอกชัย 
อาจารย์ ดร.วิชัย 

ผศ.ดร.ณัฐสิมา 
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ 
นางกนกพร                              

  ศรีลารัตน์            
  ช านาญพุดซา 
  สังข์วรรณะ     
  ขันค า        
  บัวฉุน     
  จงเสรีเจริญ        
  กองสี     
  โทขันธ์ 
  สิงห์สูงเนิน 

  สัณห์ฤทัย      

รายนามผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากไปราชการ/ติดภารกิจอ่ืนๆ) 
๑. อาจารย์ ดร.ประณมกร  อัมพรพรรดิ์ 
๒. ผศ.ดร.รัตถชล            อ่างมณี   
๓. ผศ.ดร.วัฒนา              อัจฉริยะโพธา   

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. อาจารย์ชวลิต             โควีระวงศ์ 

๒. อาจารย์ศิรภัสสร          พันธะสา 
  

เริ่มประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

      ประธานที่ประชุมแจ้งต่อคณะกรรมการวิชาการคณะ ดังต่อไปนี้ 
๑. แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้ งที่  ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่   ๒ มิ ถุนายน  

๒๕๖๖ จ านวน ๔ หน้า  
๑. แจ้งมติการประชุมกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖  

จ านวน ๒ หน้า  

     มติที่ประชุม  คณะกรรมการวิชาการคณะรับทราบ 
 



 

~ ๒ ~ 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

    ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 

    ประธานที่ประชุมเสนอให้คณะกรรมการพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖  เมื่อวันอังคารที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  จ านวน  ๔  หน้า 

    มติที่ประชุม   คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 

โดยมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข ในหน้า ๓ ข้อ ๕.๔  เปล่ียนจาก อาจารย์ดร.อมตา อุตมะ เป็น อาจารย์ปิยะพงษ์      
ยงเพชร 

    ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ 

    ประธานที่ประชุมเสนอให้คณะกรรมการพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖  เมื่อวันจันทร์ที่  ๓  เมษายน  ๒๕๖๖  จ านวน  ๒  หน้า 

    มติที่ประชุม   คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

              ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธานคณะกรรมการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องเสนอรายละเอียดตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
     ๕.๑  การเบิกค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กรณี ผศ.
ดร.ดวงเดือน วัฏฏานุกรักษ์ 

     ประธานที่ประชุมแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองเอกสารหลักฐานการขอเบิกเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ว่าเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินค่าจ้างส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
กรณี ผศ.ดร.ดวงเดือน  วัฏฏานุรักษ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีบทความวิจัยเรื่อง Effect of Herbal 

Plant Extracts on Inhibition of Pathogenic Bacteria in Nile Tilapia (Orechromis niloticus) เผยแพร่ใน
วารสาร Journal of Food Health and Bioenvironmental Science ปีที่  ๑๖ ฉบับที่  ๑ เดือนมกราคม-
เมษายน ๒๕๖๖ หน้า ๔๖-๕๓ จึงเสนอคณะกรรมการวิชาการคณะเพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม  คณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามเสนอ 

 

 

 



 

~ ๓ ~ 

 

 

     ๕.๒  การเบิกค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กรณี ผศ.
ปัทมาภรณ์  เจริญนนท์ 
     ประธานที่ประชุมแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองเอกสารหลักฐานการขอเบิกเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ว่าเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินค่าจ้างส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
กรณ ีผศ.ปัทมาภรณ์  เจริญนนท์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีบทความวิจัยเรื่อง Formulation of Gelatin-

Based Wheatgrass Leaf Juice Gummy Jellies with Antioxidant and the Analyses of Physicochemical 

and Texture Properties as Well as Evaluate the Nutritional Property of Selected Formulation 

เผยแพร่ในวารสาร Journal of Food Health and Bioenvironmental Science ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ เดือน
มกราคม-เมษายน ๒๕๖๖ หน้า ๕๔-๕๙  จึงเสนอคณะกรรมการวิชาการคณะเพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม  คณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามเสนอ 

 

     ๕.๓  การเบิกค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กรณี ผศ.
ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์ 
     ประธานที่ประชุมแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองเอกสารหลักฐานการขอเบิกเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ว่าเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินค่าจ้างส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
กรณี ผศ.ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีบทความวิจัยเรื่อง การประเมินคารบอน       
ฟุตพริ้นทส าหรับเมนูผัดไทย เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปที่ ๑๑ 
ฉบับที่ ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๖๖), หนา ๙๓ – ๑๐๗  จึงเสนอคณะกรรมการวิชาการคณะเพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม  คณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามเสนอ 

 

              ๕.๔  ขอความอนุเคราะห์รับนักเรียนทุนราย นายภควัต  จรรยา เข้าปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุน 

 ประธานที่ประชุมแจ้งตามหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่ อว. ๐๒๐๘.๓/ว ๙๖๖๘ ลงวันที่ ๑๙ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๖  ขอความอนุเคราะห์รับนักเรียนทุนราย นายภควัต  จรรยา  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาชีววิทยา เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน จึงเสนอคณะกรรมการวิชาการคณะเพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม คณะวิชาการคณะพิจารณาแล้วมีมติไม่รับชดใช้ทุน  เนื่องจากไม่มีอัตราว่างรองรับการ
บรรจุเข้ารับราชการ 
      

 

 



 

~ ๔ ~ 

 

 

              ๕.๕  การขอแบ่งจ านวนนักศึกษาในห้องเรียนวิชาปฏบัิติการ 
    ประธานหลักสูตร  เสนอตามบันทึกข้อความว่า   ตามที่มีนักศึกษาท าการจอง รายวิชา SCH๑๐๓ 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (Sect.๐๖) ผู้สอน อาจารย์ ดร.พชรวรรณ รัตนทรงธรรม วันอังคาร เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ 
จ านวนทั้งส้ิน ๔๕ คน นั้น ทาง หลักสูตรเห็นว่ารายวิชาดังกล่าวเป็นวิชาปฏิบัติการและมีจ านวนนักศึกษามากเกิน
กว่าที่ผู้สอนจะท าการสอนได้อย่างทั่วถึงและประกอบกับอุปกรณ์ส าหรับในการท าแลปมีไม่เพียงพอ หลักสูตรจึงขอ
อนุญาตแบ่งนักศึกษาในรายวิชาดังกล่าวให้กับ ผู้สอน รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ (Sect.๐๓) ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์
ต่อนักศึกษาและเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเสนอคณะกรรมการวิชการ
คณะเพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม  คณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

      ไม่มี 

 

ปิดประชุม  เวลา ๑๖.๓๐ น. 
 

 

 

    ลงชื่อ....................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                                (นางกนกพร          สัณห์ฤทัย) 
 

    ลงชื่อ....................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                 (ผศ.ดร.พรรณวิภา      แพงศรี) 
 

 

  

 


